

คำตอบกระทู้ถามที่ ๐๕๓ ร.

ของ นายสุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์
เรื่อง ขอให้ตั้งตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นกิ่งอำเภอ

ข้าพเจ้า นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก นายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ชี้แจงตอบกระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ตั้งตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นกิ่งอำเภอ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ ข้าพเจ้าขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีความเกียรติ ดังนี้

กรณีกระทู้ถามว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะตั้งตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นกิ่งอำเภอใหม่ เพื่อให้มีโครงสร้างเป็นเขตปกครองระดับกิ่งอำเภอขึ้นใหม่หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

การจัดตั้งกิ่งอำเภอ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ดังนี้

(๑) มีราษฎรไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ คน

(๒) มีตำบล ๔ ตำบลขึ้นไป

(๓) ที่ว่าการกิ่งอำเภอใหม่ควรมีระยะทาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมไม่น้อยกว่า ๒๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อเท็จจริงจากการสำรวจของจังหวัดนำมาประกอบการพิจารณา

(๔) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ตามลำดับ

หากการพิจารณาตั้งกิ่งอำเภอ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การเองการปกครอง หรือความมั่นคง เช่น ๑) พื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๒) พื้นที่ปัญหาด้านความไม่สงบเรียบร้อย ๓) พื้นที่ชายแดน ๔) พื้นที่โครงการพระราชดำริ ฯลฯ ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้งเป็นกรณีไป

การขอจัดตั้งกิ่งอำเภอใหม่ที่ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามกระทู้ถาม มีข้อเท็จจริง ดังนี้

ตำบลรับร้อ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชุมพร ประกอบด้วย ๒๓ หมู่บ้าน มีประชากรจำนวน ๑๗,๑๓๑ คน มีระยะห่างจากอำเภอลำทะเมนชัย ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร มีพื้นที่กว้างขวางซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา เมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวแล้ว ไม่สามารถขอจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งกิ่งอำเภอ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แต่หากกรณีมีเหตุผลความจำเป็นพิเศษทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง หรือความมั่นคง เช่น ๑) พื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๒) พื้นที่ปัญหาด้านความไม่สงบเรียบร้อย ๓) พื้นที่ชายแดน ๔) พื้นที่โครงการพระราชดำริ ฯลฯ ขอให้จังหวัดชุมพรดำเนินการจัดทำรายงานถึงเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นกรณีไป